

Hakbang1 : Paunang paghahanda



i-install ang app

Ang Tetori ay isang libreng serbisyo sa komunikasyon para sa mga magulang. Maaari kang magparehistro para magamit sa pamamagitan ng pagbabasa ng dalawang-dimensional na code gamit ang camera app at pag-install ng bersyon ng app ng tetoru.

Maaari ka ring magparehistro para magamit sa web na bersyon ng tetoru (para sa mga walang smartphone)

<https://tetoru.net/parents/web>

*Sa web na bersyon ng tetoru, hindi mo magagamit ang function para sa pagpapadala ng mga abiso sa pagliban at ang function para sa pag-imbata ng mga magulang.

*Kung nagkakaproblema ka sa pagrerehistro, maghanap sa web para sa "tetoru ヘルプ 保護者" at tingnan ang pagpaparehistro at paggamit ng help center.

Hakbang2 : Bagong account registration/login

① Irehistro ang iyong email address mula sa "Rehistrasyon ng Bagong Account"

② Makatanggap ng email ng gabay sa pagpaparehistro

③ Ilagay ang iyong password para makumpleto ang pagpaparehistro

④ Mag-log in sa app at pumunta sa hakbang 3

*Kung gumagamit ka ng docomo, au, o SoftBank carrier mail, o kung nag-set up ka ng spam prevention, atbp., mangyaring itakda ito upang makatanggap ka ng mail mula sa "tetoru.net". Maaaring hindi naihatid nang tama ang mga email.

Hakbang3 : Irehistro ang iyong anak mula sa tetoru app

Basahin mula sa "Irehistro ang iyong anak"



Kapag nag-log in ka sa tetoru, maaari mong irehistro ang impormasyon ng iyong anak gamit ang dalawang-dimensional na code o numero ng pagpaparehistro mula sa "Irehistro ang iyong anak".



Deadline ng Pagpaparehistro XX, XX, 20XX (○) 12:34

Numero ng Pagpaparehistro 1234 5678 9000 0000

Isang tagapag-alaga lamang ang maaaring mairehistro mula sa dalawang-dimensional na code/numero ng pagpaparehistro.

*Kung hindi mabasa ang two-dimensional code, maaari ka ring magparehistro gamit ang 16-digit na numero ng pagpaparehistro.

* Kapag ginagamit ang web na bersyon ng tetoru, mangyaring magrehistro gamit ang iyong numero ng pagpaparehistro.

*Ito ay isang imahe ng bersyon ng app.

Kung gusto mong magrehistro ng 2 o higit pang tagapag-alaga

Ang bersyon ng app ng tetoru ay maaaring magpadala ng mga imbitasyon sa ibang mga magulang pagkatapos irehistro ang kanilang anak. Lagyan ng check ang "Impormasyon ng Bata" mula sa "Mga Setting", i-tap ang "Imbitahan ang Mga Magulang", at sundin ang mga tagubilin sa screen para mag-imbata.

*Upang magpadala ng imbitasyon, kakailanganin mo ang email address ng tagapag-alaga na gusto mong imbitahan.



Kung nahhirapan kang magrehistro

mangyaring suriin ang "tetoru Help Center".

tetoru ヘルプ 保護者

